



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	<p>1. แนะนำผู้บริหารใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย อรุณประการัตน์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดี คณะวนศาสตร์ สืบต่อจาก อาจารย์ดำรงศักดิ์ ศรีพระราม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี</p> <p>2. การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย</p> <p>3. การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7</p> <p>4. รายงานทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552</p> <p>5. สรุปโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย จำปาสักตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>6. สรุปการหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย</p> <p>7. สรุปการประชุมคณะทำงานบูรณาการเขตเศรษฐกิจเพื่ออาหาร พลังงาน และอุตสาหกรรม</p> <p>8. โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้แก่คณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>9. สรุปรายการการก่อสร้างจากการสนับสนุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2551-2552 ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		10. สรุปแผนงานการก่อสร้างและการดำเนินการควบคุมคลอง ภายในวิทยาเขตบางเขน 11. เอกสารเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 เล่ม และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ฉบับ 12. ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
2	คณะเกษตร	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01001317 พระเจ้าแผ่นดินกับการเกษตร- ไทย	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา และปรับปรุงรายวิชา จำนวน 4 รายวิชา	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดรายวิชา 02028301 ปฐพีวิทยามูลฐาน	
3	สำนักทะเบียนและประมวลผล	การดำเนินการรับตรงนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. อนุมัติให้คณะที่รับตรงรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนรับ ตามความเหมาะสม โดยจำนวนรวมนิสิตใหม่จะต้องไม่มากกว่าแผนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้ แต่ละคณะจะต้องจัดทำและประกาศเกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 2. อนุมัติในหลักการให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานดำเนินการรับตรงของ มหาวิทยาลัยให้กับทุกคณะของวิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2554
		แนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์	เห็นชอบทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มกรณีการระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนในตารางเรียนเพื่อ การเปิด รายวิชาผ่านระบบออนไลน์นั้น บางคณะอาจประสบปัญหาในการกำหนดรายชื่ออาจารย์ ผู้สอนในตารางเรียน เนื่องจากการจัดตารางเรียนวิชาพื้นฐานจะสามารถจัดผู้สอนได้ก็ต่อเมื่อ ทราบจำนวนหมู่รายวิชาที่เปิดสอนว่ามีนิสิตลงทะเบียนเรียนในหมู่รายวิชาใดบ้าง หากหมู่ รายวิชาใดมีผู้เรียนจำนวนมากก็ต้องจัดอาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม หากหมู่รายวิชาใดมีผู้เรียน จำนวนน้อยจะไม่จัดการเรียนการสอน ดังนั้น การระบุชื่ออาจารย์ผู้สอนในวิชาพื้นฐานจะต้อง

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 (ต่อ)			ทำการเรียนการสอนไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะสามารถแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนได้ นอกจากนี้ในส่วนของกรออกเกรดของอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบออนไลน์นั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ คณะกรรมการการศึกษาควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการลงโทษผู้ส่งเกรดล่าช้าด้วย
4	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติโครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาไทย เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2553 โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม)	อนุมัติ
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01355564 ลีลาภาษาวรรณกรรม-ภาษาอังกฤษ	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
5	คณะเศรษฐศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรต่าง ๆ ในวาระที่ 4.3, 4.4 และ 4.7 ดังนี้ 1. เนื่องจากหลักสูตรของคณะเกษตร (วาระที่ 4.3) คณะเศรษฐศาสตร์ (วาระที่ 4.4) และคณะสังคมศาสตร์ (วาระที่ 4.7) เป็นหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2553 การเปิดสอนในโครงการต่าง ๆ ควรคำนึงถึงแผนในการปรับปรุงหลักสูตรที่นำมาใช้เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร 2. จากข้อมูลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะเศรษฐศาสตร์ ในปัจจุบันร้อยละของการได้งานทำตรงตามคุณสมบัติของบัณฑิตนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องจากความเหมาะสมในเรื่องชื่อของหลักสูตรที่ระบุเป็น “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ไม่ใช่ “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” จึงเสนอให้คณะฯ พิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01119556 การประยุกต์แบบจำลองระบบหลายตัวแทนทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 (ต่อ)		<p>การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)</p>	อนุมัติ
6	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวพฤษ (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตรา ค่าเบี้ยประชุม เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	<p>การขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน</p> <p>การขออนุมัติใช้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552</p> <p>การขออนุมัตินำรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อบรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน</p> <p>การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการพิเศษในสังกัดคณะวิศวกรรม- ศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>การขออนุมัติเพิ่มคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว <p>เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา</p> <p>อนุมัติ</p> <p>อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-วิศวกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)	
8	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบโครงการฯ และให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
		การขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภาคปกติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
9	คณะกรรมการการศึกษา มก.	การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา-แห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.) และขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบและมอบกองบริการการศึกษาดำเนินการต่อไป
10	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและขอตัดแนวปฏิบัติออกจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ – การสอน แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
		การขออนุมัติเปิดรายวิชา 01158552 การวัดผลและการประเมินผล ในการสอนคณิตศาสตร์	
12	คณะวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติปิดรายวิชา จำนวน 2 รายวิชา โดยขอลถอนออกจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และปรับปรุงรายวิชา จำนวน 1 รายวิชา	
13	คณะสัตวแพทยศาสตร์	การขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 3 รายวิชา	อนุมัติ
		การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
14	คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติเปลี่ยนรหัสวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 คือ รายวิชา 04804342 เป็นรายวิชา 04804347 พีชเชิงพาณิชย์	อนุมัติและให้นำเสนอสภา เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
15	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	การอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 7) จำนวน 156 คน	
16	วิทยาเขตกำแพงแสน	การกำหนดประเด็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	เห็นชอบและให้นำเสนอสภา เพื่อพิจารณา
17	กองกิจการนิสิต	การขออนุมัติ “โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553”	อนุมัติ
		การขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนิสิต	
18	คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.	การขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 ในหัวข้อ “คุณธรรมต้องนำไปสู่ปัญญาจึงจะพาชาติรอด” เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงิน 600,000 บาท	อนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา อาจารย์ทราบเกี่ยวกับการกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแบบ มคอ. 3 และแบบ มคอ. 4 ตามแนวปฏิบัติในวาระ 4.8 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรม ได้รับทราบข้อมูลการจัดอบรมรุ่นต่อไปอีกครั้งหนึ่งด้วย
19	กองแผนงาน	การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านใหม่	อนุมัติ
		การขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20	วิทยาเขตศรีราชา	การขออนุมัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2553	เห็นชอบและให้นำเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณา
21	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่และแนวทางการดำเนินการสำหรับหาบเร่ แผงลอยและล้อเลื่อนที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ที่ราชพัสดุหรือที่ดินในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติ
22	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
23	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการ ภาควิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
24	โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการ-ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคพิเศษ	
25	คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)	
26	วิทยาลัยพาณิชยนาวิธานาชาติ	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมรายวิชาการฝึกปฏิบัติงานบนเรือ วิทยาลัยพาณิชยนาวิธานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	
27	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.	แผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตและบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม	ที่ประชุมทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนพัฒนาปรับปรุงในประเด็นความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศของนิสิต โดยอาจพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ การให้บริการด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยตรงโดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน เพื่อช่วยลดภาระงานสอนของอาจารย์ประจำซึ่งปัจจุบันมีจำนวนอาจารย์ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 (ต่อ)			และอาจเสริมแนวทางในการพิจารณาให้หน่วยงานเอกชนทางด้านสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงมาจัดตั้งเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในบริเวณมหาวิทยาลัยด้วยส่วนหนึ่ง ประธานฯ มอบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในข้อคิดเห็นดังกล่าว
		รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจ ของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ และประธานฯ มอบกองแผนงานพิจารณาความเป็นไปได้ในการติดตาม ประเมินทุก 1 - 2 ปี
28	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552	ที่ประชุมทราบ
29	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ ซึ่งเดินทางมาเยือน มหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมกิจการ ของมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2553 มีดังนี้ ราชอาณาจักรกัวตาน , AVRDC's Asian Regional Center (ARC) , สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย , University of Marketing and Distribution Sciences (UMDS) ประเทศญี่ปุ่น , Tottori University , Nara Institute of Science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น , Huaqiao University สาธารณรัฐประชาชน จีน	
		การจัดงาน “สืบสานประเพณีสงกรานต์ในวันนทรี” วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี	
		การจัดงานมุทิตาจิต “เพชรนทรี” “เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 8 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 18.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยการ แสดงมุทิตาจิต “เพชรนทรี” แต่ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก และ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี พร้อมทั้งการเชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 8 จำนวน 12 ราย	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 (ต่อ)		การหมุนวงล้อรางวัลสถาปนากาชาด ประจำปี 2553 ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. ณ ชุมนอกเรือนกาชาดมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ บริเวณสวนอัมพร	ที่ประชุมทราบ
30	งานประชาสัมพันธ์ มก.	สรุปข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 224 ข่าว	
31	กองคลัง	รายงานสรุปรายได้และรายจ่ายงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2553 โดยสรุปรายได้มากกว่ารายจ่ายตามยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553 จำนวนทั้งสิ้น 12,031,972.32 บาท	ที่ประชุมทราบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานในอนาคตอาจขยายการติดตั้งเต็นท์ปรับอากาศในการออกร้านเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าชมซื้อสินค้าได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ การพิจารณาบริหารจัดการให้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสินค้า เนื่องจากสินค้าบางประเภทอาจมีข้อจำกัด เช่น สัตว์เลี้ยงหรือต้นไม้ เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri